

BÁO CÁO

Tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri gửi Kỳ họp thứ 12 (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) HĐND Thành phố khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 30/6/2023 trên cơ sở trên cơ sở Biên bản tiếp xúc cử tri tại các cụm tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND Thành phố và Báo cáo tổng hợp kết quả tiếp xúc cử tri gửi tới kỳ họp thứ 12 của các Tổ đại biểu HĐND Thành phố, Thường trực HĐND Thành phố đã ban hành báo cáo số 114/BC-HĐND về tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 - HĐND Thành phố, khoá XXI với tổng số 33 kiến nghị của cử tri 14/17 xã, phường. Tuy nhiên, sau buổi tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu HĐND Thành phố và đại biểu HĐND xã, phường trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 HĐND 17 xã, phường, cử tri tiếp tục có ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Thành phố, trên cơ sở báo cáo đề xuất của Thường trực HĐND xã, phường về bổ sung các kiến nghị cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của Thành phố và ý kiến thống nhất của Ủy ban Thường vụ MTTQ Thành phố. Thường trực HĐND Thành phố điều chỉnh, tổng hợp các ý kiến kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 12 (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) HĐND Thành phố, cụ thể như sau

1. Tổng số kiến nghị: 39 kiến nghị

2. Địa phương có kiến nghị của cử tri: 15/17 xã, phường: **Hải Sơn, Bắc Sơn, Quảng Nghĩa, Hải Tiến, Hải Đông, Hải Yên, Ninh Dương, Trần Phú, Hòa Lạc, Hải Xuân, Hải Hòa, Bình Ngọc, Trà Cổ, Vĩnh Thục, Vĩnh Trung**

3. Nội dung cụ thể kiến nghị như sau:

(1). Cử tri xã Hải Sơn: 02 nội dung, cụ thể: (i1) Đề nghị UBND thành phố quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trường tiểu học, trung học cơ sở Hải Sơn, để đáp ứng tiêu chí đạt chuẩn Quốc gia. (i2) Đề nghị Thành phố rà soát lại và đề xuất đưa số diện tích đất, rừng mà người dân đang trồng rừng, canh tác trong phần diện tích của Ban quản lý rừng phòng hộ thành phố đang quản lý thành rừng trồng của nhân dân. Thực tế người dân sống và trồng rừng từ năm 1995-1996 tại khu vực Hồ Tràng Vinh, năm 1996 di dân chuyển ra khu vực Pò Hèn. Trong khi đó BQL rừng phòng hộ Thành phố đến năm 2005 mới được thành lập, sau thời điểm người dân trồng rừng. Hiện nay người dân không được khai thác, đề nghị sớm giải quyết cho người dân được khai thác keo, quế và được trồng lại trên diện tích đó, để nhân dân yên tâm sản xuất, bảo vệ biên giới.

(2). Cử tri xã Bắc Sơn: 03 nội dung, cụ thể: (i1) Đề nghị Thành phố sớm quy hoạch một số khu vực đất ở mới cho nhân dân xã Bắc Sơn để nhân dân ổn định đời sống. (i2) Đề nghị Thành phố xây dựng trạm y tế ở thôn để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân 3 thôn của xã Bắc Sơn. (i3) Hiện nay tuyến đường chính của thôn Lục Phủ, từ cổng chào thôn Lục Phủ vào đến ngã 3 Cao Lan (dài khoảng 5km) đã xuống cấp, nhiều đoạn đã bị hư hỏng nặng, Nhân dân đi lại rất khó khăn đặc biệt là các cháu học sinh đến trường. Đề nghị Thành phố sớm bố trí kinh phí để làm tuyến đường trên, phục vụ cho Nhân dân đi lại thuận tiện

(3). Cử tri xã Quảng Nghĩa: 05 nội dung, cụ thể: (i1) Trong những năm qua được sự chỉ đạo sâu sát của Tỉnh, thành phố, xã Quảng Nghĩa đã được quan tâm đầu tư để xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Nhân dân Quảng Nghĩa đã tích cực hưởng ứng tham gia, nhất là hạ tầng giao thông đến nay cơ bản trên địa bàn xã, các tuyến đường liên thôn, trục thôn, ngõ xóm đã được kiên cố hóa, xây bồn, trồng cây, trồng hoa tạo cảnh quan sáng-xanh - sạch đẹp. Tuy nhiên, trên địa bàn xã hiện nay còn một số tuyến đường ngõ xóm như : khu vực (Mai Dọc, Đồng Cống thôn 5; Xóm tiểu đoàn 13, Xóm núi thôn 2; Xóm đầu cầu treo thôn 3; Xóm Nam Đình Bàu thôn 1 và một số tuyến khác...) vẫn chưa được hỗ trợ đầu tư. Do đó việc đi lại, sinh sống của các hộ dân tại các tuyến đường này gặp rất nhiều khó khăn. Năm 2020 xã đã báo cáo đề nghị Thành phố, Thành phố đã đưa vào Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách thành phố giai đoạn 2021-2025 đối với các tuyến đường nêu trên. Tuy nhiên, năm 2022 do Thành phố không cân đối được nguồn lực, các dự án trên đã đưa ra khỏi kế hoạch đầu tư công. Để tạo điều kiện đi lại cho nhân dân được thuận tiện phát triển kinh tế xã hội. Đề nghị Thành phố quan tâm tiếp tục đưa và Kế hoạch, bố trí kinh phí hỗ trợ làm các tuyến đường trục thôn, ngõ xóm nêu trên. (i2) Hiện nay khu vực nhà máy xử lý rác thải trên địa bàn xã đang bị ô nhiễm môi trường rất lớn, đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sức khỏe của người đang sinh sống quanh khu vực đó, cụ thể là: Khói bụi do đốt rác thải ra môi trường và không khí quanh khu vực này gây mùi hôi thối, khói đen sì; Nước thải của nhà máy chảy trực tiếp ra sông, suối và biển làm cho tôm, cá và các nguồn thủy, hải sản khu vực này không sinh sống và phát triển được, có thời điểm bị chết. Đề nghị thành phố cho kiểm tra, có ý kiến đề nghị công ty, có giải pháp để khắc phục tình trạng trên để không ảnh hưởng đến sức khỏe, môi trường sống của nhân dân. (i3) Quảng Nghĩa hiện có trên 80% dân số trực tiếp sản xuất nông nghiệp và lâm nghiệp. Trong những năm qua, việc lấy nước, dẫn nước để sản xuất nông nghiệp của Quảng Nghĩa chủ yếu lấy từ con đập ngăn dòng sông Pát Cạp và nguồn nước mưa tự nhiên. Tuy nhiên, hiện nay thành đập Pát Cạp rất thấp, lòng đập thì nông do bị đất đá bồi đắp, lượng nước tích trữ ít, nhất là vào mùa hanh khô không đủ để nhân dân sản xuất, trồng trọt. Bên cạnh đó, tuyến mương dẫn nước từ đập Pát Cạp về đến các cánh đồng đã được đầu tư từ nhiều năm nay, hiện nay nhiều đoạn đã bị xuống cấp, có nguy cơ bị sạt lún và gãy; lòng mương rò rỉ, hồ mằm ếch khó khăn cho việc dẫn nước về cánh đồng phục vụ sản xuất của người dân. Đề nghị Thành phố quan tâm có khắc phục tình trạng trên. Về lâu dài Đề nghị Thành phố có Phương án, Kế hoạch và giải pháp để lấy nguồn nước từ Hồ đập Trảng Vinh để bảo đảm nguồn nước cung

cấp ổn định, phục vụ sản xuất; (i4) Đề nghị thành phố chỉ đạo xã Quảng Nghĩa quan tâm hướng dẫn tạo điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho một số hộ dân thôn 5 xã Quảng Nghĩa. (i5) Đề nghị thành phố tiếp tục quan tâm đưa vào danh mục đầu tư tuyến đê ngăn mặn của thôn 01 tiếp giáp còn khoảng 250m để thực hiện trong những năm tới. Do mỗi khi triều cường, mưa lũ nước biển dâng tràn làm ảnh hưởng đến việc canh tác, sản xuất, nuôi trồng làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế của các hộ dân.

(4). Cử tri xã Hải Tiến: 02 nội dung, cụ thể: (i1) Đề nghị Thành phố nghiên cứu Quy hoạch khu đất nghĩa trang trên địa bàn xã. (i2) Đề nghị UBND Thành phố sớm phê duyệt quy hoạch chung xây dựng 1/5000 xã Hải Tiến.

(5). Cử tri xã Hải Đông: 03 nội dung, cụ thể: (i1) Đề nghị UBND Thành phố sớm phê duyệt quy hoạch chung xây dựng 1/5000 xã Hải Đông. (i2) Đề nghị Thành phố quan tâm bố trí vốn để nâng cấp, sửa chữa, mở rộng các Nhà văn hóa trên địa bàn xã quá nhỏ hẹp không đủ chỗ cho nhân dân ngồi họp, sinh hoạt cộng đồng; (i3) Đề nghị thành phố quan tâm chỉ đạo nâng cao công tác phối hợp của các xã phường ven biển trong quản lý và xử lý kịp thời các hoạt động khai thác thủy sản hủy diệt trên địa bàn.

(6). Cử tri phường Hải Yên: 06 nội dung, cụ thể: (i1) Đề nghị cần công bố công khai rộng rãi các quy hoạch, ngoài thực hiện ngoài niêm yết tại trụ sở UBND các xã phường, cần niêm yết công khai tại các nhà văn hoá thôn, khu để nhân dân có thể dễ dàng tiếp cận, tra cứu thông tin; Đề nghị niêm yết công khai các thủ tục hành chính về quy hoạch, đất đai để nhân dân có nhu cầu tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng, cải tạo nhà nước có thể dễ dàng nắm bắt quy trình thủ tục để thực hiện. (i2) Đề nghị xem xét bổ sung hệ thống thoát nước tại khu vực đường bên cạnh tuyến đường lớn vào khu vực vào cảng thành đạt (khu vực cầu trắng), để đảm bảo tiêu thoát nước cho khu vực, về mùa mưa khu vực trên thường xuyên bị ngập úng cục bộ gây khó khăn cho đời sống của nhân dân di lại tại khu vực. (i3) Đề nghị nghiên cứu bố trí quỹ đất quy hoạch và xây dựng chợ cho phường Hải Yên để đảm bảo nhu cầu mua sắm, sinh hoạt của nhân dân. (i4) Đề nghị đầu tư cơ sở hạ tầng các tuyến ống cấp nước sạch đến trước nhà của từng hộ dân như đối với ngành điện đầu tư cấp điện đến công tơ, để tạo điều kiện cho nhân dân tiếp cận nguồn nước sạch gần nhất qua đó sẽ tạo được sự đồng thuận của nhân dân trong việc sử dụng nước sạch. (i5) Dự án Khu tái định cư khu 5 phường Hải Yên đang thi công có cốt nền cao hơn nhiều so với cốt nền hiện trạng khu dân cư, gây ngập úng các khu vực giáp ranh khi có mưa lớn, trong thời gian trước đã xử lý khắc phục tuy nhiên chưa triệt để đề nghị cần có phương án khắc phục triệt để. Nghiên cứu mở rộng đường vào Khu tái định cư này (tại điểm ngã 3 đầu Cầu Trắng, đầu nhà ông Chức đã thu hồi GPMB 1/2 diện tích). (i6) Hiện nay tất cả các tuyến đường giao thông nội khu trên địa bàn của khu phố 1 vẫn chưa được đầu tư bê tông mà vẫn chỉ là đường đất, đường cấp phối đã xuống cấp trầm trọng, người dân đi lại rất khó khăn vì vào mùa khô thì rất bụi bặm và vào mùa mưa lũ đường rất lầy lội do có nhiều ổ trâu, ổ gà...; cử tri đã kiến nghị nhiều năm qua; nhưng đến nay vẫn chưa

được Nhà nước đầu tư nguồn kinh phí từ ngân sách để làm cứng bê tông hóa tuyến đường nêu trên. đề nghị Thành phố sớm quan tâm, xem xét tạo điều kiện nguồn kinh phí từ ngân sách Thành phố để đầu tư làm hoàn thành bê tông hóa tuyến đường nêu trên trong năm 2023 theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

(7). Cử tri phường Ninh Dương: 04 nội dung: (i1) Khu vực tổ 1, khu Thượng Trung gần dự án của Công ty Ngọc Hà trước đây khi thi công dự án khu đô thị đã đầu tư làm đường, nhưng không đầu tư cống tiêu thoát nước, hàng năm về mùa mưa khu vực trên thường xuyên bị ngập úng gây rất nhiều khó khăn cho đời sống và sinh hoạt của hơn 10 hộ dân trong khu vực, đề nghị Thành phố chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra có phương án xây dựng công thoát nước tại khu vực trên. (i2) Dự án quy hoạch tái định cư khu dân cư mới khu Thác Hàn đã ảnh hưởng tới đất của 48 hộ dân, tháng 6/2021 các hộ dân đã ký kết hồ sơ và đồng bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án, tuy nhiên đến hiện tại vẫn chưa được chi trả bồi thường. Đề nghị thành phố xem xét giải quyết kịp thời cho các hộ dân. (i3) Tuyến đê Miếu Tàu (đoạn từ nhà ông Vũ Văn Thiệp đi khu Hòa Bình) còn một số đoạn đường chưa thi công đã ảnh hưởng tới hiệu quả đầu tư của dự án và an toàn khi tham gia giao thông của các hộ dân trên tuyến đường này. Đề nghị thành phố quan tâm chỉ đạo Ban quản lý dự án công trình tiếp tục thi công các đoạn đường trên. (i4) Tuyến đường dân sinh tại tổ 1 khu Thượng Trung giáp dải tường niệm phường KaLong nhiều năm nay chưa được đầu tư bê tông (đường đất) và chưa được đầu tư hệ thống điện chiếu sáng nên ảnh hưởng tới việc đi lại của các hộ dân, hiện có 14 hộ gia đình sinh sống trong khu vực này. Đề nghị thành phố xem xét đầu tư bê tông hóa và lắp điện chiếu sáng tại tuyến đường này để phục vụ nhân dân đi lại theo cơ chế Nhà nước và nhân dân cùng làm.

(8). Cử tri phường Trần Phú: 02 nội dung, cụ thể: (i1) Đề nghị Thành phố thi công nốt phần vỉa hè còn lại đường Đại lộ Hòa Bình (đoạn từ Nha khoa quốc tế đến gần UBND phường Trần Phú) và 1 số đoạn đã thi công nhưng đã hỏng. (i2) Đề nghị Thành phố sớm ban hành tiêu chí cụ thể về khu dân cư kiểu mẫu áp dụng tại các phường đô thị.

(9). Cử tri phường Hòa Lạc: 02 nội dung, cụ thể: (i1) Đề nghị Thành phố lắp đặt biển báo bằng 2 thứ tiếng (Việt - Trung) để giới thiệu tại một số điểm di tích, du lịch phục vụ giới thiệu về lịch sử - văn hóa - con người trên địa bàn thành phố Móng Cái. (i2) Đề nghị Thành phố đầu tư một số nhà vệ sinh công cộng phục vụ nhu cầu của nhân dân và khách du lịch.

(10). Cử tri phường xã Hải Xuân: 01 nội dung: Đề nghị Thành phố quan tâm đầu tư mở rộng Nhà văn hóa thôn 5 và nâng cấp tuyến đường chính từ Nhà văn hóa thôn 5 đến Trạm Khí tượng thành phố.

(11). Cử tri phường Trà Cổ: 02 nội dung, cụ thể: (i1) Mặc dù đã xây nhà Văn hoá mới khang trang, sạch đẹp nhưng thiết chế nhà văn hóa chưa đầy đủ đề nghị các cấp chính quyền quan tâm để nhà văn hoá đảm bảo đi vào hoạt động; (i2) Hiện

nay trên địa bàn phường khu vực bãi biển có tới 43 quán đang kinh doanh Hải sản, đặc sản phục vụ ăn uống trong khi khu vực này chưa có hệ thống thoát nước thải, chất thải và các điểm bán hàng ăn hiện nay đã được cấp giấy phép kinh doanh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm hay chưa? Đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo kiểm tra, xử lý.

(12). Cử tri phường Bình Ngọc: 02 nội dung, cụ thể: (i1) Đề nghị thành phố quan tâm xem xét mục đích dự án hút cát là nhằm phục vụ cho dự án trên địa bàn phường Bình Ngọc, cần làm rõ phục vụ cho dự án nào trên địa bàn phường, Việc hút cát hiện nay gây ảnh hưởng đến đời sống, kinh tế, nhà ở của Nhân dân trong khi nhà nước không có chính sách hỗ trợ, thành phố có giải pháp như thế nào để hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng. (i2) Đường trung tâm khu I, phường Bình Ngọc đã làm cách đây 30 năm, hiện nay đã xuống cấp, đi lại khó khăn trong khi địa phương đã lên phường hơn mười năm và chưa được tu sửa. Đề nghị đại biểu xem xét, đề xuất cấp có thẩm quyền quan tâm đầu tư.

(13). Cử tri xã Vĩnh Thục: 02 nội dung, cụ thể: (i1) Đề nghị Thành phố quan tâm, bố trí kinh phí để sớm đầu tư mở rộng đường vào, khuôn viên và các hạng mục công trình Trường mầm non, THCS Vĩnh Thục đáp ứng đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2, tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao theo Quyết định số 318/QDD-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ; (i2) Tuyến đường từ Thôn 1 lên Ngọn đèn Hải Đăng Vĩnh Thục năm 2016 - 2018 đã được đầu tư mở rộng một phần tuyến đường. Tuy nhiên, còn khoảng 4,1Km chưa được đầu tư mở rộng, nhiều vị trí bị sạt lở, mất an toàn về giao thông, không đáp ứng được nhu cầu đi lại, phát triển cơ sở hạ tầng, phục vụ phát triển Du lịch trên địa bàn hai xã đảo. Đề nghị Thành phố quan tâm, sớm bố trí kinh phí để đầu tư cải tạo, nâng cấp (*mở rộng nền đường từ 4,5m lên trên 7,0m, tổng chiều dài khoảng 4,1km*).

(14). Cử tri xã Vĩnh Trung: 02 nội dung: (i1) Đề nghị Thành phố quan tâm, xem xét sớm hoàn thiện các quy hoạch trên địa bàn xã Vĩnh Trung (*quy hoạch nuôi trồng thủy hải sản, quy hoạch đất ở, quy hoạch đất nghĩa trang, ...*) để nhân dân ổn định sản xuất, sinh sống; (i2) Đề nghị Thành phố quan tâm chỉ đạo các ngành chức năng, các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai Đề án cho thuê đất, thuê rừng trên địa bàn xã Vĩnh Trung.

(15) Cử tri phường Hải Hòa: 01 nội dung: Hiện nay dự án tái định cư thuộc khu Thượng trung phường Ninh Dương chưa hoàn thiện cơ sở hạ tầng, một số hộ trên địa bàn phường Hải Hòa đã bốc tái định cư nhưng do cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện nên không thể thực hiện bàn giao mặt bằng để hộ dân xây dựng. Cử tri kiến nghị thành phố quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng để sớm bàn giao đất cho các hộ dân.

Trên đây là tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri trình Kỳ họp thứ 12 (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) HĐND Thành phố, khoá XXI, Thường trực HĐND thành phố trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của HĐND thành phố khoá XXI. Báo cáo này thay thế báo cáo số 114/BC-HĐND ngày 30/6/2023 của HĐND Thành phố./.

Nơi nhận:

- TT. Thành ủy Móng Cái (B/c);
- TT. HĐND, UBND Thành phố;
- TT. UBMTTQ Thành phố;
- Các Đại biểu HĐND Tỉnh (Tổ Móng Cái);
- Các Ban HĐND Thành phố;
- Các Đại biểu HĐND Thành phố;
- VP1, P2, V2;
- Lưu: VP.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Dương Thị Huệ